



## สารจาก

# อ.ส.ส.

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเป็นวันแม่แห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักในพระมหากษัตริย์คุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ผมมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมกับพวกเราในทุกจังหวัด ซึ่งเป็นการปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย ที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรง และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับการขยายผลต่อไป

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์ จำกัด ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ให้บริการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึงกว่า ๙,๐๐๐ ครอบครัว ซึ่งครอบครัวสมาชิกจะได้ประโยชน์จากสหกรณ์ในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จนมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ ในการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้สมาชิก ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สหกรณ์ควรมุ่งเน้น คือ พัฒนาศักยภาพการผลิตของสมาชิกตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยการส่งเสริมสมาชิกอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต รวบรวมแปรรูป และจำหน่าย เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้สมาชิก ซึ่งสหกรณ์ต้องวางแผน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ควบคู่กันไปกับการพัฒนางานสหกรณ์ด้านอื่น ๆ ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ

สำหรับ “โครงการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้วิกฤติภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘” นั้น ผมได้เดินทางไปเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก



สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน ๗๒๕ ราย คิดเป็นพื้นที่เสียหาย ๑๔,๐๐๐ ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและอ้อย ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จึงได้มีมติสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้สมาชิกไร่ละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ไร่ต่อคน โดยในภาพรวมมีสหกรณ์การเกษตรที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ ประมาณ ๒,๓๐๐ แห่ง ทั้งนี้ สำหรับมาตรการเยียวยานี้ ได้ให้สหกรณ์ขยายเวลาการชำระหนี้เป็นเวลา ๖ เดือน ๙ เดือน หรือ ๑๒ เดือน แก่สมาชิกที่ประสบภัย รวมทั้งได้ประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเปิดวงเงินกู้ให้กับสหกรณ์ที่ประสบภัย วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีเงินทุนสำรอง ประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์สามารถกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อนำไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย ซึ่งสมาชิกสามารถแจ้งความจำนงกับสหกรณ์และให้สหกรณ์นำรายชื่อส่งต่อมายังกรมฯ เพื่อเป็นหลักฐานการผ่อนผันการชำระดอกเบี้ยต่อไป

ส่วนงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ประสบผลสำเร็จโดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน ที่ได้จัดขึ้นใน ๔ จังหวัด ๔ ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เพชรบุรี มหาสารคาม และสงขลา มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ประมาณ ๔๔,๘๘๕ คน ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพจากสหกรณ์ในราคายุติธรรม กว่า ๒๐๐ ร้าน ตลาด Farmer Market ร่วมกิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพ และชมการแสดงจากศิลปิน ทั้งนี้ จากการจัดงานทั้ง ๔ แห่ง มียอดจำหน่าย เป็นเงิน ๑๗,๓๘๐,๔๘๓ บาท แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจและเชื่อมั่นในสินค้าของสหกรณ์เป็นอย่างมาก ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบสหกรณ์จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนต่อพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติ ภายใต้การส่งเสริมงานสหกรณ์อย่างเข้มแข็งและเข้มข้นของพวกเรา

(นายโอภาส กลั่นบุศย์)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
สิงหาคม ๒๕๕๘

